

ผลงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในแต่ละปีมีเรื่องที่ประชาชนมีหนังสือไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวนมาก กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งกรณีไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารให้ทราบ ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารเนื่องจากสูญหาย เป็นต้น ขอยกตัวอย่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครบ

ในส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนมีเรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ จำนวน ๒๓ เรื่อง คณะอนุกรรมการ ฯ ประชุมพิจารณาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งประชุมไป ๔ ครั้ง มีเรื่องพิจารณาดำเนินการรวม ๖๓ เรื่อง หมายถึงรวมเรื่องที่ได้รับเข้ามาในเดือนก่อนและอยู่ระหว่างดำเนินการด้วย ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ ๕๖ เรื่อง มีหนังสือแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบและยุติเรื่องเป็นที่พอใจ และมีหนังสือแนะนำการปฏิบัติแก่หน่วยงานกรณีหน่วยงานแจ้งว่าเอกสารตามคำขอสัญหาย ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนั้น การที่หน่วยงานจะแจ้งปฏิเสธว่าเอกสารสูญหาย หรือทำลายไปแล้ว เนื่องจากไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเรื่องที่ทำไมได้ง่ายๆ อีกต่อไป

และเมื่อหน่วยงานของรัฐแจ้งปฏิเสธว่าไม่มีเอกสาร เอกสารสูญหายหรือทำลายไปแล้ว หากประชาชนผู้ขอไม่เชื่อ ก็สามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อีก ก็จะมี คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งจะตรวจสอบ โดยละเอียดว่าที่ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความจริงหรือไม่ หากเป็นจริงได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้วหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการฯ คณะนี้ได้ประชุมไป ๒ ครั้ง มีเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา ๓ เรื่อง

นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชุมไป ๒ ครั้ง มีเรื่องพิจารณากว่า ๔ เรื่อง การตอบข้อหารือก็คือหน่วยงานของรัฐมีข้อปัญหาไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโดยละเอียดแล้วจึงมีหนังสือตอบไปเพื่อหน่วยงานที่หารือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ยังได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีก ๖ เรื่อง

ที่นำเรื่องนี้มาเสนอก็เพื่อที่จะได้ทราบว่า การทำงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สามารถขับเคลื่อนให้กฎหมายนี้คุ้มครองเยียวยาประชาชน และเป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐได้จริง

มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4680 www.oic.go.th “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”